

BÁO CÁO THẨM TRA
Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
6 tháng đầu năm; nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2021
(Thuộc lĩnh vực dân tộc)

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Dân tộc HĐND tỉnh thẩm tra Báo cáo số 432/BC-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh về Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2021, kết quả thẩm tra như sau:

1. Kết quả đạt được

Trong 6 tháng đầu năm công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã đạt được những kết quả nhất định như:

Tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 ngay từ dự toán giao đầu năm là 42.010 triệu đồng, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 15/6/2021 về việc cắt giảm 50% kinh phí tổ chức hội nghị, công tác phí và tiết kiệm thêm 10% kinh phí chi thường xuyên đã giao cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và các huyện, thành phố theo Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 08/6/2021 của Chính phủ với số tiết kiệm là: 27.637 triệu đồng.

UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt việc sử dụng phần mềm hồ sơ công việc, hiện nay 100% các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc xử lý văn bản qua phần mềm hồ sơ công việc, qua đó chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí.

Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 và các Nghị định hướng dẫn Luật. Công tác thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành được tăng cường theo Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ, qua công tác thẩm tra quyết toán đã tiết kiệm cho ngân sách nhà nước 3,9 tỷ đồng.

2. Tồn tại, hạn chế và kiến nghị

Ban Dân tộc HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với những tồn tại, hạn chế đã được nêu tại báo cáo của UBND tỉnh, cụ thể: Việc sử dụng chi thường xuyên tại một số đơn vị còn sai về định mức, sai đối tượng...việc khai thác và sử dụng tài nguyên còn lãng phí, tình trạng khai thác rừng và khai thác khoáng sản trái phép còn xảy ra; công tác tuyên truyền về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chưa thực sự hiệu quả; ý thức về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của một số cán bộ, công chức chưa cao; còn tình trạng thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây

dụng; việc chấp hành thời gian lao động của một số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động còn chưa nghiêm túc.

Trong quá trình hoạt động theo Luật định, Ban nhận thấy công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh chưa thực sự hiệu quả, cụ thể: Trong những năm qua, HĐND tỉnh đã ban hành nhiều Nghị quyết thông qua danh mục các công trình cần thu hồi đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án đầu tư nhằm phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, tỷ lệ triển khai thực hiện các dự án còn thấp, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh trong thời gian tới:

Đối với các dự án đầu tư từ ngân sách, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan tham mưu và địa phương cần thẩm định các dự án trước khi tổng hợp vào danh mục chung các dự án, công trình có thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng. Theo đó, chỉ đưa các công trình, dự án đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án và được bố trí vốn thực hiện vào danh mục trình HĐND tỉnh.

Đối với dự án đầu tư ngoài ngân sách, khi thẩm định trình HĐND tỉnh thông qua danh mục thì chỉ xem xét các dự án đã được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hoặc bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng khu đất tỷ lệ 1/500 và nhà đầu tư đã thực hiện nghĩa vụ ký quỹ theo quy định.

Trên đây là báo cáo thẩm tra kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2021 Ban Dân tộc HĐND tỉnh, kính trình HĐND tỉnh xem xét./.

Nơi nhận: *me*

Gửi bản giấy:

- Đại biểu dự kỳ họp;
- UBND tỉnh.

Gửi bản điện tử:

- Các vị đại biểu dự họp;
- LĐVP;
- Phòng Công tác HĐND;
- Lưu: HS, VT. *me*

**TM. BAN DÂN TỘC
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**



Hoàng Văn Vĩnh